
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันจันทร์ที่  13  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

…………………………………………………. 
ผู้มาประชุม 
 1. นายพา  สุทนัง  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 2. นายอุทัย  ประนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 3. นายบุญช ู  นามโล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 4. นายอ่อนศรี  พวงลาภ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 5. นายสุมล  ผาดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 6. นายมงคล  ชนะขันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 7. นายรัฐพงษ ์  สำราญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 8. นายสมศรี  ระอองศรี สมาชิกสาภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 9. นายเอกชัย  พวงจำปา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 10. นายไชยวัฒน์ ใสดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 11. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเสนีย ์  จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 2. นายสงัดชัย  ระวิเวช  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 3. นายสมบูรณ์  ลุนประจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย  
 4. นางหนูพิศ  สิงห์แก้ว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 5. นายบุญศรี  ขันคูณ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 
 6. นายสนธิชัย  มหา  รองปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 7. นางสาวเรียมลักษณ์ แสนวงษ ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางนันทวรรณ โวหาร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 10. นางเบญญาภา บุรณชัยนันท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 11. นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 12. นางสาวสุเพียร พรมมี  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 13. นายกิตติศักดิ์ โคตทอง  นิติกร 
 14. นางสาวประไพศรี ดาราพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 15. นางสาววนิดา บัวสะบาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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 16. นางสาวนิภาภรณ ์ ปรือทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 17. นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา  นักประชาสัมพันธ์ 

18. นายประเวช  วงษ์ไทย  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
19. นางสาวปุณยนุช นาคำมูล  คนงานทั่วไป 

 20. นางสุพัตรา  ศิริวงค์  จ้างเหมาบริการ 
 21. นางสาวสมใจ ดาบุตร  จ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น. 

นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี  เรียน ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  บัดนี้  ได้เวลาประชุม 

สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจำปี 
พ.ศ. 2566  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม  11 ท่าน               
มีสมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย  1 ท่าน  ได้แก่   นายสมบูรณ์  คำผาลา  
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล 
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพา  สุทนัง   ขออนุญาตรายงานตัว  กระผม นายพา สุทนัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
รองประธานสภาเทศบาล  นาจะหลวย  เขต  1  ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล วันนี้  ได้มาปฏิบัติ 

หน้าที่แทนประธานสภา เนื่องจาก นายสมบูรณ์  คำผาลา  ประธานสภา
เทศบาลตำบลนาจะหลวย  ลาป่วย  กระผมจึงได ้มาทำหน้าที ่แทน
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม    

1.1 แนะนำบุคลากรมาดำรงตำแหน่งใหม่ ราย  นายสนธิชัย  มหา                 
รองปลัดเทศบาล  เชิญท่านรองปลัด ครับ 

นายสนธิชัย  มหา  เ รี ยน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ทรง เกี ยรติ                          
รองปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา  เลขานุการ หัวหน้าส่วน
    ราชการ ทุกท่าน ขออนุญาตแนะนำตัว กระผม นายสนธิชัย  มหา         
             ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  ซึ่งสังกัดเดิมโอนย้ายมาจาก  เทศบาลตำบล                     
                      คำบ่อ   อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  ภูมิลำเนาเกิดที่  จังหวัดอุดรธานี  

ครอบครัวย้ายไปที่จังหวัดกำแพงเพชร  หลังจากจบการศึกษาก็ได้มาบรรจุ  
รับราชการ  ตำแหน่ งแรก เจ้ าหน้ าที่ วิ เคราะห ์นโยบายและแผน                              
ที่  องค์การบร ิหารส่วนตำบลจอมศรี   อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี                  
หลังจากนั้นได้โอนย้ายไปที่  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย  และสอบได้สายบริหาร จึงได้โอนย้ายมาที่ เทศบาลคำบ่อ 
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  และได้โอนย้ายมาที่ เทศบาลตำบล                 
นาจะหลวย  ขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ความรู้                                  
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ความสามารถทำงานเ พ่ือประโยชน์สุ ขของ พ่ีน้ องประชาชนชาว                        
ตำบลนาจะหลวย  เต็มความสามารถ  ขอบคุณครับ 

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ ท่านรองปลัดเทศบาล ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  1.2  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล           
                    นาจะหลวย  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ                                                                               
                    พ.ศ. 2565 (1  ตุลาคม - 30 กันยายน  2565)  
ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพา  สุทนัง   1.3  ญัตติรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รองประธานสภาเทศบาล         (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2565)  ด้วยระบบงานสารสนเทศ               
           เพื ่อการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
           (e-plan) 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สมัยสามัญ  
    สมัยที่   4  ครั้ งที่   1/2565  ประจำปี พ.ศ. 2565  เ ม่ือวันที่                       
    14   พฤศจิกายน  2565 

นายพา สุทนัง   รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สมัยสามัญ     
รองประธานสภาเทศบาล  สมัยที่   4  ครั้ งที่   1/2565  ประจำป ี  พ.ศ.  2565  เมื่ อวันที่                       
    14   พฤศจิกายน  2565  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติม แก้ไข รายงาน
    การประชุม หรือไม่  เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติจากท่านสมาชิกสภา                                               
    เทศบาลตำบลนาจะหลวย รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ  
     สมาช ิกสภาเทศบาลท่านใดร ับรองรายงานการประชุมสภา                 
    สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2565  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  
    14  พฤศจิกายน 2565  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด             
    ไม่รับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
    4  ครั้งที่  1/2565  ประจำปี พ.ศ. 2565  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

รับรอง  จำนวน    10 เสียง 
     ไม่รับรอง จำนวน     - เสียง 
     งดออกเสียง จำนวน     1 เสียง   (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

นายพา  สุทนัง   สมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล    

/นายไชยวัฒน์... 
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นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม  นายไชยวัฒน์  ใสดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  กระทู้ถามมี            
    3  เรื่อง  1. ถนนเวียงชัยช่วงหน้าฝนเกิดปัญหา สอบถามเงินจ่ายขาดสะสม
    ที่เราสามารถใช้ทำถนนเวียงชัยได้หรือไม่ เพราะว่าถนนเวียงชัยเป็นถนนที่   
    พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลรู้ สึกว่ าทางการเกษตรจะลำบาก                                
    ผลการเกษตรค่อนข้างลำบากหน้าฝน ช่วงนี้ เงินจ่ายขาดสะสมฝากท่าน      
    นายกดูแลด้วย 
         2. ถนนเวียงชัย ไฟส่องสว่างที่นายกรับปากกับพี่น้องประชาชนไว้    
    ดูแลไฟส่องสว่างให้ด้วย 
     3. ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6 ที่ เชื่อมต่อหลังโรงเร ียน กรป.                   
    กลางอุปถัมภ์  เป็นพื้นที่ราชพัสดุ หรือพื้นที่ของเทศบาล ให้ฝ่ายบริหาร             
    ช่วยดูแลด้วย เจ้าของพื ้นที่จะล้อมรั้วเลี้ยงวัว  สืบทราบว่าเป็นพ้ืนที่                   
    ของเทศบาล  จำนวน  4  ไร ่  ทำย ังไงจะใช ้ประโยชน์ให ้มากที่ สุด                       
    เจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียงจะล้อมรั้วเลี้ยงวัว ขอบคุณครับ 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ครับ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเอกชัย  พวงจำปา  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้อำนวยกอง และ   
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  กระผม  นายเอกชัย  พวงจำปา  สมาชิกสภา
    เทศบาล  เขต  2  สอบถาม  4  เรื่อง  ดังนี้ 
     1. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมของปี พ.ศ. 2565  มีทั้ งหมด             
    8  โครงการ  อยากทราบว่าดำเนินการกี่โครงการแล้ว  มีบางโครงการทำ
    เสร็จแล้ว แต่ไม่เรียบร้อย  มีแนวรั้วยื่นออกมา โครงการที่พูด  คือโครงการ
    ถนน คสล. ถนนพิรุณ  หมู่  12  งบประมาณ  459 ,000  บาท              
    เป็นแนวรั้วของใคร  ตรงฝั่งข้างรีสอร์ท  ให้ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่  
    ตรวจสอบด้วย 
     2. ซ ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสุนัย ณ อุบล งบประมาณ                      
    447,000  บาท  เส้นนี้น่าจะขึ้นคันดินใหม่ ปัญหาคือ ถนนเส้นนี้ไม่ตรง       
    ให้นายกเทศมนตรีแก้ไขด้วย  
     3. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางเสริมเหล็ก  ถนนสุนัย  ณ  อุบล
    งบประมาณ  48,000 บาท  ถนนเส้นนี้ก็ยังขยายไม่ถึงวัดทองมา ฝากท่าน
    นายกเทศมนตรี ขยายให้สุดแนวถนน ฝากผู้อำนวยการกองช่างดูไหล่ทาง
    ด้วยว่าเรียบร้อยหรือไม่ 

4. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเวียงชัย เขตถนนวิเชียร                                      
คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15  เซนติเมตร  กว้าง  4  เมตร               
ความยาวไม่แน่ใจน่าจะทำจากถนนคอนกรีตเด ิมจนถึงถนนเวียงชัย  
โครงการนี้ดูในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565  ในปี พ.ศ. 2565                                          

/ตั้งงบ…                      
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ตั้งงบประมาณไว้  968,000 บาท  ไม่ทราบว่าโครงการนี้หลุดหรือไม่                
จึงอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ให้ชี้แจงโครงการนี้ด้วย เพราะถนน
เส้นนี้ มีชาวบ ้านส ัญจรไปมากันเยอะ  ผมอยากได ้คำตอบจากท่าน
นายกเทศมนตรีว่าจะดำเนินการตอนไหน จะได้นำคำตอบบอกชาวบ้านใหรู้้
ว่าจะดำเนินการตอนไหน เพราะชาวบ้านถามกันเยอะ และกระผมต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารทุกท่านแทนพ่ีน้องชาว
เทศบาลตำบลนาจะหลวย ในการพัฒนาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่อง 
ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง  เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง จากที่ท่านได้รับตำแหน่งมา 
ไฟฟ้าก็มีการพัฒนามาเป็นหลอด LED ทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาล
สว่าง  พ่ีน้องประชาชนชื่นชมมา ขอขอบคุณฝ่ายบริหารมากครับ  

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท่านนายกเทศมนตรี  ไฟส่องสว่างถนนเส้นข้างวัดศรีพรหม จากทิศเหนือ
    ยังไม่มีไฟส่องสว่าง  เวลากลางคืนชาวบ้านสัญจรในซอยมืด  ถนนเชื่อมต่อ
    ถนน  2248  ถนนวิเศษโกสินทร์ ตรงทางเข้ามามืดมากไฟส่องสว่างไม่มี
    ทั้งสองข้าง  เกรงจะเกิดอุบัติเหตุเวลารถเลี้ยวเข้าซอย  ขอให้ท่านนายก              
    พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู  นามโล  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ท่านนายกเทศมนตรี  ประมาณ  3 เรื่อง  

1.  ไฟส่องสว่างทางขึ้นวัดภูพลาณสูงหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ    
ยังมืดไม่สว่างช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

2.  ถนนเถาว์ถวิลยังไม่ทำความสะอาด ฝุ่นละอองคลุ้งมากเห็นใจผู้
สัญจรไปมา 

3.  กล้องวงจรปิด  
นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ท่าน มงคล ชนะขันธ์  เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล   

นายมงคล  ชนะขันธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุม               
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งกับท่านที่เก่ียวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้ 

1. ฝาปิดท่อคลองระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 2 ขออนุญาตนำเรียน
ต่อที่ประชุมเพ่ือการแก้ไข และดำเนินการ เพราะเป็นปัญหามานานแล้ว             
แต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริเวณฝาท่อพังชำรุด จากหน้าบ้านช่างโป้ไปถึง
แยกยายสำลี  ตรงนี้คือถนนสุขาภิบาล  2  ฝาท่อพังชำรุดหลายตัว 

                                                                                                                      /2. ถนน... 
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2. ถนนสุขาภิบาล 1  บริเวณที่ทำดำเนินการไปแล้วยังไม่สุดแนว
ถนนคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเป็นที่ลุ่มต้องขึ้นคันดินใหม่ ขออนุญาต            
นำเรียนผู้บริหารก่อนที่จะดำเนินการต่อให้ลงไปดูพื้นที่ว่าตรงนั้นเป็นที่ลุ่ม
น้ำผ่านถนนเส้นนี้ ต้องวางท่อ ประมาณ 2 - 3 จุด เพราะเป็นทางระบายน้ำ 
ถ้าหากนั่งเนรมิตอยู่สำนักงานจะไม่รู้ว่าบริเวณตรงนั้นต้องระบายน้ำมาก
น้อยเพียงใด เลยเป็นห่วงการดำเนินการแก้ไขในจุดนั้น ถนนเส้นนี้หวังว่า           
จะได้รับการแก้ไขในเร็ววัน ขอบคุณครับ 

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ ท่าน มงคล  ชนะขันธ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญ ท่าน ไชยวัฒน์  ใสดี  เชิญครับ 

นายไชวัฒน์  ใสดี   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู้ อำนวยการกอง             
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกกอง  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน สอบถามการซ่อมบำรุง ถนนที่เสื่อม
    โทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ การซ่อมรถ เบิกจ่ายล่าช้า อยากสอบถามท่านนายก
    เทศมนตรี ทำยังไงจะเบิกจ่ายการซ่อมรถให้เร็ว เกิดปัญหาเราต้องใช้รถ
    ประจำ ฝากฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ ขอบคุณครับ 

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
รองประธานสภาเทศบาล  สอบถาม เชิญนายกเทศมตรีตอบคำถาม เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน คำถามที่ท่านสมาชิก 
นายกเทศมนตรี   ได้ถาม ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้ตระหนักถึงโครงการ ถึงความเป็นมา ความจำเป็นแต่ละ
    พื้นที่ ร่วมด้วยช่วยกันดูแลตรวจสอบโครงการงบประมาณ ขออนุญาตตอบ
    ข้อซักถาม เกี่ยวกับถนนเวียงชัยที่ ท่าน ไชยวัฒน์  ใสดี ได้สอบถาม กระผม
    คิดว่าจะนำเข้าในโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ในรอบของปี พ.ศ. 2566   
    ที่ผ่านมาจ่ายขาดเงินสะสมของปี  พ.ศ. 2565  โครงการทั้ง  8  โครงการ
    ยังดำเนินการอยู่  ไม่ว่าจะเป็นถนนพลาญแก้ว  หมู่  10 โครงการที่ 2 คือ
    ขยายถนน คสล. ถนนเถาว ์ถว ิล หมู่   11 และ ขยายถนน คสล.                         
    ถนนเถาว์ถวิล หมู่ 8  เป็นโครงการที่  3  โครงการที่  4  คือ ก่อสร้าง             
    ถนน คสล. วิสูตรโยธาภิบาล  11  หมู่  7  ห้วยโลก  และโครงการก่อสร้าง
    ถนนสุนัย  ณ อุบล หมู่ 12  โครงการขยายผิวจราจร ถนน สุนัย ณ อุบล  
    หมู่ 12  โครงการที่  8  คือ  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนชัยสุวรรณ  
    หมู่ 13  ตอนนี้ผู้รับจ้างก็ดำเนินการ ประมาณ  80 - 90 %  ในเรื่องของ
    โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  8  โครงการ เหลือขั้นตอนในการตรวจรับงาน
    ตรวจรับโครงการ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให ้กับผู้ รับจ้าง                   
    ถนนเถาว์ถวิล  หมู่  11  กำลังดำเนินการขอนำเรียนทุกท่านได้ทราบ    
    ถนนเวียงชัย เคยนำเรียนในสภาเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมของจังหวัด
    และถนนวิเชียร  หมู่  12   หลาย ๆ  โครงการที่ขอเงินเหลือจ่ายของจังหวัด 
    6 - 7 โครงการ ในปี พ.ศ. 2565 ที่ขอไปไม่ผ่านการจัดสรรงบประมาณ 
    ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็มีแผนการรองรับที่จะจ่าย 

/ขาดเงิน... 
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    ขาดเงินสะสมเพ่ือไปดำเนินการส่วนที่เรามีความจำเป็น เร่งด่วน ที่ขอรับเงิน
    เหลือจ่ายจากจังหวัดแต่ไม่ได้ร ับการจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากจังหวัด            
    ปีงบประมาณที่สามารถจ่ายขาดได้ประมาณ  10 กว่าล้าน  คาดว่างวดนี้
    จ่ายขาดอยู่ประมาณ 6 - 7  ล้าน แต่อุปสรรคของการทำงานของกองช่าง
    ดำเนินการไม่ทัน สำรวจไม่ทัน ออกแบบไม่ทัน ประมาณการไม่ทัน สืบเนื่อง
    จากบุคลากรกองช่างมีน้อย ที่ผ่านมาผู้อำนวยการกองช่างมารักษาราชการ
    แทนปลัดเทศบาล ตอนนี้ท่านรองปลัดมารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
    กองช่างก็คงจะเร็วขึ้นกว่าเดิม โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมคงต้องเลื่อน
    ออกไป เพราะแบบไม่ทัน สำรวจไม่ทัน  ประมาณการไม่ทัน เอาไว้ในคราว
    ต่อไป อีกปัญหาหนึ่ง คือ โครงการในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ  2566      
    ยังไม่นำมาประกาศ  ในแผนดำเนินงานแต่ละเดือนแต่ละปี  ยังไม่นำมา
    พิจารณา ไปพิจารณาในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนทั้ง 8 โครงการ 
    และโครงการที่เหลือยังไม่ดำเนินการ  ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ  
    ผมมีนโยบายใหม่ที่จะปรับปรุงถนนเวียงชัย  หมู่ 12  สืบเนื่องจากพายุเข้า
    ผมได้ลงดู พ้ืนที่น้ ำ ท่วมรู้ สึกว่ าถนนต่ำเลยมีแนวคิดว่าจะขึ้นคันดิน              
    ให้ถนนสูงก่อนจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในโอกาสต่อไป        
    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6  ช่วยกันบอกพี่น้องประชาชน เขตถนนชัดเจนใน    
    ผังเมืองช่วยกันดูแผนเทศบาลมีหรือไม่  ถ้ามีแผนแล้วลงพื ้นที่สำรวจ                 
    ถนนวิสูตรถนนวิสูตรโยธาภิบาล 6  อีกโครงการหลังจากวันนี้ประชุมเสร็จ
    มอบกองช่างและนิติกรสำรวจ ตั้งแต่กันไว้สมัยสุขาภิบาลประมาณ 3 - 4 ไร่
    ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจน ที่กันไว้เป็นโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล มอบนิติกร          
    ลงพื้นที่ตรวจสอบ แล้วไกล่เกลี่ยกับพ่ีน้องประชาชนที่จะบุกเบิกเป็นที่ทำกิน
    ประสานให้ชัดเจน พื ้นที ่เทศบาลที่กันไว้มีกี ่ไร่กี่ตารางวา แล้วรายงาน              
    ให้ทราบภายในอาทิตย์นี้  โครงงการที่ ท่าน เอกชัย พวงจำปา ได้สอบถาม                                    
    8  โครงการชี้แจงแล้ว  ถนนสุนัย ณ อุบล  ขยายถนน 400 เมตร ส่วนที่
    เหลือคงพิจารณาในคราวต่อไป คงสุดเขตเทศบาล ขอนำเรียนให้ทุกท่าน     
    ได้ร ับทราบ  ถนนสุขาภิบาล 1  ที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในปี                   
    พ.ศ. 2564 ดำเนินการยังไม่ถึงถนนเวียงชัย ฝากทุกท่านดูแผนดูโครงการ
    ในคราวต่อไป  สามารถจ่ายขาดได้พอสมควร นำโครงการ นำงบประมาณ
    ลงไปให้คุ ้มค่าที่สุด ส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่องต้องช่วยกันพิจารณา       
    ช่วยกันผลักดันโครงการให้เกิด ช่วยกันผลักดันงบประมาณ เพื่อการดำเนิน
    การในคราวต่อไป  โครงการไฟฟ้าถนนเวียงชัย ประสานไปยังสำนักงาน   
    ไฟฟ้าน้ำยืน อยู่ในระหว่างการประสานงาน เบื้องต้นสำนักงานไฟฟ้า          
    ให ้เทศบาลดำเน ินการได ้ แต่เนื่องจากถนนเส ้นนี้จากถนน  2248               
               สุดเขตเทศบาลพันกว่าเมตร  ต้องหางบประมาณซื้อสายไฟ หลายหมื่นบาท  
    ดังนั้น  จึงให้สำนักงานการไฟฟ้ามาดำเนินการ  จึงขอนำเรียนให้ทุกท่าน
    ไดร้ับทราบส่วนโครงการที่เหลือจะพิจารณาวันนี้ในวาระต่อไปเกีย่วกับไฟฟ้า   
    ส่องสว่างทีย่ังไม่ทั่วถึง ส่วนที่ให้พนักงานสำรวจก็คือถนนสุขาภิบาล หมู่ 12                   
                                                            /และถนน... 
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    และถนนนิเวศน์ หมู่ 12 นอกนั้นจะเป็น ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 11  หมู่ 8  
    ถนนห้วยโลก 3 หมู่ 7  และ  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 หมู่ 10 ศรีพรหม  
    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2  หมู่ 11  ถ้าได้ครบตามที่กล่าวมา  เชื่อว่าไม่มีจุด
    ไหนที่ขาดตกบกพร่อง จะเหลือแต่ซอยเล็ก ๆ โครงการที่กล่าวมาถนน            
    ทุกสายจะดำเนินการภายใน  1 - 2 เดือน  ไฟฟ้าส่องสว่างถนนข้าง                           
    วัดศรีพรหมได้วางแผนดำเนินการดำเนินการแล้ว เส ้นนี้จะคล้าย ๆ               
    ถนนเวียงชัย ให้ฝ่ายกองช่างสำรวจข้อมูลฝ่ายรับผิดชอบประสานไฟฟ้า          
    ว่าไฟฟ้าจะดำเนินการให้ หรือเทศบาลจะดำเนินการเองให้ชัดเจน ได้ข้อมูล
    คร่าว ๆ คือ ถ้าเทศบาลมีงบประมาณก็ให้ดำเนินการเองได้  มีถนน               
    หลายสายที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ขอนำเรียนเพื่อทำความเข้าใจ ที่ ท่าน 
    บุญชู  นามโล  ได้สอบถาม  ผมเคยนำเรียนในเรื่องการได้รับการจัดสรร
    งบประมาณเงินอดหนุนเฉพาะกิจ  7.2  ล้าน  เรื ่องของเสาไฟโซล่าเซล             
    พลังงานแสงอาทิตย์ จากสะพานพรประชา ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึง              
    ห้วยร่องแทนทางขึ้นวัดภูพลาณสูง ได้โครงการได้งบมาแล้ว แต่ให้ชะลอ            
    ไว้ก่อน ให้พลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการก่อนว่าแสงสว่างครอบคลุมหรือไม่ 
    ถ้าไม่ครอบคลุมมีโครงการมีแผนงานรองรับ คือ  ระบบไฟฟ้าไปถึงแน่นอน  
    โครงการทีขอไปได ้ร ับการอนุม ัต ิแล ้ว เหลือขั้นตอนในการประกาศ              
    ขอให้ทุกท่านรออีกนิด   ดำเนินการภายในปีนี้   ขอให้ท่านสบายใจ                    
    อีกเรื่องสำคัญ คือ กล ้องวงจรปิด ช่วงนี้ มิจฉาชีพเยอะ  โจร ขโมย                      
    ให้ระมัดระวัง ฝากสำนักปลัดช่วยกำกับฝ่ายรับผิดชอบกล้องวงจรปิด              
    อย่าให ้กล ้องเสี ย ใช ้งานได้ตลอด ถ้าใช้ งานไม่ ได ้ ให ้รายงานซ่ อม                  
    ดูแลบำรุงร ักษา ให้ความมั่นใจแก่พ่ีน ้องประชาชนทุกชุมชน ทุกแยก              
    ทุกซอย  กล้องวงจรปิด  ครอบคลุม 70 - 80 %  ฝาคลองมอบกองช่าง
    สำรวจข้อมูลว่าชำรุดเพราะอะไร ดำเนินการเปลี่ยนฝาใหม่ให้เรียบร้อย     
    ฝากนิติกรทำหนังสือหาผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าในเขตเทศบาลและ
    ภายในอำเภอนาจะหลวย  เกี่ยวกับเรื่องห้ามรับซื้อฝาคลอง  ถ้าฝาคลอง
    เทศบาลหายหากมีการรับซื ้อฝาคลองจะมีความผิดฐานรับซื ้อของโจร               
    ในเรื่องของ ถนนสุขาภิบาล 1  ที่หลาย ๆ ท่านเป็นห่วง มอบผู้อำนวยการ
    กองช่างไปดำเนินการตรวจสอบวางแผน คสล. เดิมที่ดำเนินการไปแล้วแต่
    ยังไม่สุดแนวถึง ถนนเวียงชัย  เรื่องที่  ท่าน ไชยวัฒน์  ใสดี กำชับในเรื่อง
    ของการซ่อมบำรุงถนนข้างที ่ว ่าการอำเภอ  ได้มอบกองช่างดำเนินการ           
    สองอาทิตย์ที่แล้ว เห็นดำเนินการซ่อม 1 จุด มีหลายจุดที่ยังไม่ดำเนินการ 
    โดยเฉพาะข้างสระหลังอำเภอและหน้าอำเภอ  มอบผู้อำนวยการกองช่าง
    กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  การซ่อมยานพาหนะ  การเบิกจ่ายมีขั้นตอน
    ตามระเบียบ  จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ  

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ ท่าน นายกเทศมนตรี  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  
รองประธานสภาเทศบาล  

/ระเบียบวาระ...  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ญัตติรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อสภา                        
          เทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

นายพา  สุทนัง   เชิญ ท่าน นายกเทศมนตรี เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีได้มีการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้
    กระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย เมื่อวันที่ 
    22 เมษายน 2564  และกระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ   
    ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้
    ในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
    พ.ศ. 2552  

     กระผมนายเสนีย์  จำปาเทศ  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
    ตำบลนาจะหลวย   อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  กระผม         
         ขอปวรณาตัว ว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
    ให้ดีทีสุ่ดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย และเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินการพัฒนา
    ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย “เมืองสะอาด สังคมและ
    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” 

ดังนั ้นเพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาจะหลวย
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  กระผมจึงขอแถลงนโยบาย        
การบริหารเทศบาลไว้ดังต่อไปนี้ 

     1. นโยบายการบริหารการเมืองการปกครอง  นำนโยบายสู่การ
    พัฒนาพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความเจริญความสะอาด ความอยู่ดีกินดี
    ของประชาชนเทศบาลตำบลนาจะหลวย และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นการ
    บริหารแนวใหม่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการบริหารดังนี้ 
         1.1 สนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพื่อให้
    เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาการบริหาร และการประสานการบูรณาการคู่
    กับทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่นองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์กรราชการส่วนกลาง 
    องค์กรราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรเอกชน  องค์กรสาธารณะประโยชน์ 
    สมาคมชมรมรวมถึงส่วนต่าง ๆ  ส่งเสริมการมีบทบาทของประชาชน                 
    เพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของหมู่บ้านของชุมชน เปิดกว้างให้พี่น้อง
    ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  เช่น  การเสนอ  และการมี      
              /บทบาท… 
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    บทบาททางการเมืองร่วมคิดร่วมเสนอร่วมประชาคม อย่างเป็นกระบวนการ
    ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง              
    ส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด  
    เพื่อให้เกิดการสอดคล้องเชื่อมโยงของการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
    ประชาชนในการกำหนดนโยบาย  และการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มี                    
    ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรงและข้าพเจ้าทำนโยบายพัฒนา
    เมือง พัฒนารายได้ พัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
    และบ้านเมือง 
         1.3 ปรับปรุงประบวนการบริหารการจัดการเทศบาลโดยยึด              
    หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปรับเปลี่ยนการทำงานเพ่ือมุ่งสู่การ
    ทำงานที่ทันสมัย แบบเชิงรุกรวดเร็วแบบบูรณาการอย่างคล่องตัวและสร้าง
    ผลงานในลักษณะได้ประโยชน์สูงสุด โดยประหยัดที่สุด เปิดเผยโปร่งใส 
    ตรวจสอบได้  เพื่อเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  โดยสนับสนุนกลุ่มพลัง
    มวลชนต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน
    กำนัน อาสาสมัครเพื่อประชาชนร่วมคิดร่วมทำ และทีมงานร่วมตัดสินใจ  
    รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเข้ามามีบทบาทเป็นตัวแทนภาค
    ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานติดตามตรวจสอบ               
    ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
     1.4  ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุก
    ระดับ  ด้วยการดูแลสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้
    มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยหลักคุณธรรม โดยกำหนดแนวทางการ
    บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม 

    2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การวางแผนการส่ งเสริม  การลงทุน                         
      การท่องเที่ยวและกีฬา 
     2.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือให้เกิดความสะอาดในน้ำ อ่างเก็บน้ำ                
    ห้วยโลก  อ่างเก็บน้ำห้วยซัน อ่างเก็บน้ำร่องแทน พร้อมจัดระบบการดูแล
    รักษา ดูแลความสะอาด 
     2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีตลาดริมน้ำ และปรับปรุงให้เป็นแหล่ง
    พักผ่อนหย่อนใจ  พร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ล้อมรอบแหล่งน้ำที่อยู่ในความ
    รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาจะหลวย เพ่ือให้เกิดความสะอาดน่ามอง 
     2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลาดเพื่อรองรับความเจริญทางการค้า
    และการขาย  รวมทั้งสังคมของบ้านเมืองให้เกิดความสะอาดสวยงาม พร้อม
    ทั้งขยายเพ่ือให ้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ประกอบการขาย                    
    การลงทุน และจัดให้เป็นการค้าท่ีเป็นระบบ ที่เป็นธรรม ผู้บริโภคปลอดภัย        
    ในการรักษาความสะอาด ซึ่งให้เป็นตลาดน่าซื้อน่ามอง 
     2.4 พัฒนาส่งเสริมระบบระบายน้ำเพื่อทำการเกษตรหมุนเวียน
    ปลูกผักพืชฤดูแล้งของชุมชน ประชาชนจะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง 

/2.5 จัดให้... 
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     2.5 จัดให้มีที่วางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการค้า 
    ประชาชนในชุมชนมีรายได้ 
     2.6 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านหัตกรรม กลุ่มจักรสาน  กลุ่มแม่บ้าน 
    กลุ่ มผู้ สู งอายุ   ของชุมชน และจัดให้ มี ศูนย์จำหน่ ายสินค้ า  OTOP                         
    ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
     2.7 ส่งเสริม การอบรมผู้ประกอบการค้า ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
    ประชาชน 

    3. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
               3.1 กระจายระบบสาธารณูปโภค คลองระบายน้ำ ถนนหนทาง  
    เพื่อให้ทั่วถึงทุกสายที่ยังไม่ดำเนินการ หรือยังไม่ได้ซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้
    เกิดความเสมอภาคท่ัวทุกชุมชน 
     3.2 เปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างตาม
    ถนนตามชุมชนเพื่อให้เกิดความคลอบคลุมทั่วถึงมั่นคงถาวรสวยงามและ
    ทันสมัย มั่นคง ถาวร ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ทุกชุมชน 
     3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุงถนน สะพานเพื่อการ
    สัญจรไปมาของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้                     
    สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกชุมชน 
     3.4 การพัฒนาและจัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือได้รับ
    ฟังอย่างทั่วถึงทุกชุมชน 
     3.5 จัดให้มีถนนสำหรับ เดิน  วิ่ง  ปั่น ในการออกกำลังกาย ของ
    ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
     3.6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกชุมชนให้ครบทุกชุมชนพร้อม
    พัฒนาระบบให้เกิดความทันสมัย โดยสามารถตรวจได้  

    4. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น 
     4.1 ส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน เพื่อให้เกิด
    ทักษะ การเรียนรู้ ในพื้นที่ นอกพื้นที่ ให้มีความรู้  ด้านเทคโนโลยี ที่มีการ
    เปลี่ยนแปลงตามยุค ตามความเจริญของโลก 
     4.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน                  
    ทีท่ันสมัย 
     4.3 ปรับปรุงพัฒนา ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล                
    นาจะหลวย รวมถึงพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย ให้มี
    สุขภาพแข็งแรง  “เด็กปลอดภัย  สุขกาย  ผู้ปกครองสุขใจ” รวมถึงการ
    พัฒนาด้านภูมิทัศน์ของศูนย์ ฯ และด้านโภชนาการของเด็ก(อาหารกลางวัน)  
     4.4 พัฒนาห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีห้องรับรองสำหรับ
    ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน  จัดทำรั้ว  สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์
    เด็กเล่น  เพื่อให้เกิดความทันสมัยและปลอดภัย ตามหลักของการพัฒนา
    การศึกษาระดับประถมวัย 

/4.5 จัดให้... 
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     4.5 จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  ประเภทกีฬาสากล  และส่งเสริม
    สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในพื้นที่และนอกพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุก
    ชุมชนได้มีโอกาส มีประสบการณ์การเล่นกีฬา การพัฒนาทักษะ การพัฒนา
    ด้านร่างกายและความสามารถท่ีดีขึ้น 

4.6  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็น
   ต้นแบบของบทบาทการมีส ่วนร่วม  มีความสามัคคี  มีการนำเสนอ                     
   และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

     4.7 สิ่งเสริมอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่ง
    ความเป็นเอกลักษ์  วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอำเภอนาจะหลวย 
     4.8 ส่งเสริมทะนุ  บำรุงศาสนสถานภายในเขตเทศบาลตำบล              
    นาจะหลวย  

    5. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม 
     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงวัย  เพ่ือเปิดโอกาสให้
    กลุ่มผู้สูงวัย ได้กำหนดกิจการ โครงการที่ได้แสดงออกของการมีส่วนร่วมใน
    การพัฒนา  
     5.2 ส ่งเสร ิมสนับสนุนการออกกำลังกายของกลุ่ มแอโรบิค                  
    กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มรักสุขภาพ ในทุกชุมชน เพ่ือสร้าง
    สุขภาพที่ดีให้ตนเอง 
     5.3 ส่งเสริมการรณรงค์  การป้องกันโรคระบาด  สารเสพติด 
    ร่วมกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานภาครัฐ   เช่น  โรงพยาบาล  และ
    สาธารณสุขอำเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
     5.4 ให้การสงเคราะห์และส่งเสริม คุณภาพชีวิต เด็กเสตรี คนชรา 
    ผู้ด้วยโอกาส ให้มีสุขภาพร่างกายท่ีดีตามสมควร 
     5.5 ให้การสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบภัยทุกด้าน อย่างรวดเร็ว
    และคุ้มค่า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
     5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมพัฒนาแหล่งความรู้และการเรียนรู้
    ของกลุ่มจิตอาสา ในชุมชนเพื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
    ร่วมกัน 

    6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     6.1 สนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการลดขยะจากต้นทางเพ่ือแบ่งเบา
    ภาระ  ภารกิจ และเป็นการป้องกันขยะล้นเมือง 
     6.2 สนับสนุนการคัดแยกขยะและโครงการธนาคารขยะในทุก
    ชุมชน  เพื ่อสร้างจิตสำนึกที ่ด ีต่อประชาชนในการรับผิดชอบร่วมกัน                     
    กับปัญหาของขยะในอนาคตระยะยาว 
     6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โรคระบาด 
    เพ่ือระงับยับยั้งเพ่ือไม่ให้เกิดการลุกลามขยายวงกว้างได้ในหมู่บ้าน ชุมชน 

/6.4 ส่งเสริม... 
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     6.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) 
    อาทิเช่น กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  กิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็ก 
    เยาวชนในชุมชน 
     6.5 สนับสนุนส่งเสริมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนตาม                
    โครงการต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ด้านความสะอาดตามถนน ตามชุมชนในเขต
    เทศบาล 
     6.6 จัดให้มีการรื้อลอก ล้างคลองระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล 
    เพ่ือให้ระบบการไหลของน้ำได้สะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็น 
     6.7 สนับสนุนส่งเสริมและจัดหา วัสดุอุปกรณ์ อาทิเรือ เครื่องมือ
    สำหรับการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่ได้รับ
    การถ่ายโอน ตามภารกิจ  เพื่อรักษาภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดของน้ำ 
   อย่างจริงจัง 
     6.8 สนับสนุนส่งเสริม อุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายให้ครบ
    ตามหลักการออกกำลังกาย และการบริหารร่างกายเพ่ือสุขภาพที่ดีของ 
    ประชาชนตามหลักสากล 
     6.9 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารลานจอดรถอาคารเทศบาลหลัง
    เก่าเพื่อให้เป็น ศูนย์รวมของการออกกำลังกายของประชาชนภายในเขต
    เทศบาลและประชาชนอำเภอนาจะหลวย 
     6.10 สนับสนุน ส่งเสริมการรักษา ความ สะอาด การปรับปรุง              
    ภูมทิัศน์ ตามถนนภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ 
                          ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว กระผมขอยืนยันต่อท่าน
    ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวยและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
    เกียรติทุกท่าน ว่ากระผมจะยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม 
    หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
    และหลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางในการบริหารงาน และจะเสียสละทุ่มเท
    กำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วย
    ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือ ความร่วมใจ จากท่านประธานสภา
    เทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการและ
    พนักงานในสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวยทุกคนในการร่วมคิด ร่วมทำ 
    ร่วมติดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวยทั้ง 6 ชุมชน ในพ้ืนที่ 8.91 ตารางกิโลเมตร ของเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย สืบไปขอบคุณครับ 

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอมติญัตติรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย ประจำปี พ.ศ. 2565  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองญัตติรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
    ต่อสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำปี  พ.ศ. 2565  ด้วยคะแนนเสียง 

/10 เสียง...  
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    10  เสียง  ดังนี ้
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    4.2  ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
           พ.ศ. 2566 โอนเพิ่ม  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

นายพา  สุทนัง   4.2  ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ    
รองประธานสภาเทศบาล         พ.ศ. 2566 โอนเพิ่ม  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญ ผู้อำนวยการกอง
           สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญครับ  

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์  
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตนำเรียนตามแบบ
    เสนอญัตติ   ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุมัติโอนเพิม่ 
    งบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เนื่องจากไม่ได้ตั้ง   
    งบประมาณไว้  จึงขอโอนงบประมาณดังนี้   

     โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบเงินอุดหนุน 
     เงินอุดหนุน 
     ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
     ชื่อ  โครงการ  เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
    โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2566 - 2570)  ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย 
    จังหวัดอุบลราชธานี  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
    จำนวน  7  ชุมชน  โอนเพิ่มในครั้งนี้  140,000 บาท  คงเหลือหลังโอน 
    140,000 บาท  

/รวมโอน... 
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     รวมโอนเพิ ่ม (ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )  จำนวน  1  รายการ           
    เป็นเงิน  140,000 บาท   
     โอนลด 
     1. แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่                     
    พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่   
     - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกอง
    สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     - เจ้าพนักงานธุรการ 
    งบประมาณตั้งไว้ 951,600 บาท คงเหลือก่อนโอน 732,6735.90 บาท 
    โอนลดในครั้งนี้  30,000  บาท  คงเหลือหลังโอน  702,675.90  บาท 
     2. แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบบุคลกร 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานของ
    กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง               
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (ผู้อำนวยการสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อม) 

         งบประมาณตั้งไว้  67,200 บาท คงเหลือก่อนโอน 56,541.74 บาท 
    โอนลดในครั้งนี้ 5,000  บาท  คงเหลือหลังโอน 51,541.74  บาท  
     3. แผนงานสาธารณสุข   
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
     ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ
    ตามระเบียบกำหนด  ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน  1  อัตรา  อัตราละ  
    5,600 บาท  จำนวน  12 เดือน 

       งบประมาณตั้งไว้  67,200  บาท คงเหลือก่อนโอน  56,541.74 บาท 
    โอนลดในครั้งนี้  5,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  51,541.74  บาท 

/4. แผนงาน... 
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     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้าง 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหรือบำรุงที่ดินและสิ่งปลูก
    สร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ถนนลูกรัง    
    ถนนหินคลุก คสล. สะพาน ทางเท้า สันฝายห้วยโลก ฯลฯ  
           งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท 
    โอนลดครั้งนี้  100,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  100,000  บาท 
            รวมโอนงบประมาณโอนลด  4  รายการ เป็นเงิน  140,000  บาท 
    (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
     การโอนครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    มาตรา  67 ทวิ  การจ่ายเงินตาม มาตรา 67 (8)  เงินอุดหนุนและการ
    จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
    สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
    หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
    อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น จึงเห็นควร พิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

นายพา  สุทนัง     ขอบคุณ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  ตามที่กองสาธารณสุขและ                 
รองประธานสภาเทศบาล  สิ่งแวดล้อม  ได้ชี้แจง ญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2566  โอนเพิ่ม  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สมาชิกสภา
    เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  10  เสียง ให้โอนงบประมาณโอนจำนวน                       
4  รายการเป็นเงิน  140 ,000  บาท  (หนึ่ งแสนสี่หมื่นบาทถ ้วน)                    
ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง  ดังนี้ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 

/10. นายสมศรี... 
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     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
     ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
     งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ)  

    4.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การจัดการ  
          สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566  

นายพา  สุทนัง   4.3 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การจัดการ                
รองประธานสภาเทศบาล         สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายเสนีย์   จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน  กระผม นายเสนีย์  จำปาเทศ ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  การจัดการ           
    สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตูผล ดังนี้ 

    หลักการ 
     โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
    นาจะหลวย  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550 

    เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง การจัดการ           
    สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550 ได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน           
    ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ
    ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม
    การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการ
    สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2566  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
    มูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น               
    จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

นายพา  สุทนัง   ขออนุญาตถามสมาชิกสภาเทศบาล  ว่าร่างเทศบัญญัติทั ้ง  4 ฉบับนี้                   
รองประธานสภาเทศบาล  จะรับรองครั้งเดียวหรือไม่  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง  เชิญครับ 

นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์ เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร ผู ้อำนวยการกอง 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ในส่วนของการเสนอญัตติ ดิฉัน ขออ่านระเบียบ 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
    กำหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องนำเสนอข้อบัญญัติ เข้าระเบียบวาระการ
    ประชุมก่อน ข้อ 44  รางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  หมายความวา                              
    รา่งขอบัญญัติวาดวยเรื่องใด เรื่องหนึ่งดังตอไปนี้    

                 (๑)  การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวาง
    ระเบียบการบังคับ อันเกี่ยวกับภาษีอากร              
     (๒)  การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของ
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

      (๓)  การกเูงิน การค้ำประกัน หรือการใชเงินก ู  
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/(4) การคลัง... 

     (๔)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผล    
    ประโยชน์จากทรัพยสิน 
      (๕)  การจ้างและการพัสดุ ในกรณีที่สงสัยวาร่างขอบัญญัติใดเปน    
    ร่างขอบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี คํารับรองของผู้บริหารทองถิ่น
    ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่น 
    ถือเปนที่สุด   

     การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความใน
    หมวด ๔ วาดวยงบประมาณ 

     ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติที ่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณา             
    เปนสามวาระแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
    เดียวก็ได  

     ในที่นี้ ดิฉัน หมายถึง ข้อบัญญัติที่เสนอตรงนี้ ก็จะเป็นเรื่องเก่ียวกับ
    ผลประโยชน์ เรื่องจัดเก็บ จะมีข้อที่เป็นค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ซึ่งเป็นเรื่อง
    เกี ่ยวกับการเงิน เพราะฉะนั้น แต่ละญัตติควรที่จะมีสามวาระ  คือ  1                
    วาระแรก คือ รับหลักการ  วาระ 2  คือพิจารณาคำแปร วาระ 3 คือ ลงมติ  
    แต่ละญัตติท่ีเสนอเข้ามาก็ต้องมีสามวาระ ขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณาดังนี้  

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาญัตติร ่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่ อง                
รองประธานสภาเทศบาล  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 ที่ผู้บริหารได้เสนอมาในครั้งนี้
    สมาชิกสภาทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
    หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายบุญชู  นามโล  ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายพา  สุทนัง   ขอผู้รับรอง 
รองประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง  2  ราย   

1. นายอุทัย    ประนันท์ 
2. นายมงคล   ชนะขันธ์ 

    ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว                   
    โปรดยกมือ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 

/7. นายรัฐพงษ์... 
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     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ปะชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาวาระที่ สองตามระเบียบฯ  ข้อ  45  ให้ที่ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    4.3.1 วาระแรก  (ชั้นรับหลักการ)  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล                
             นาจะหลวย  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   ผมขอถามที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการญัตติร ่างเทศบัญญัติ                
รองประธานสภาเทสบาล  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่ อง การจ ัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย          
    พ.ศ. 2566   โปรดยกมือ 

    มีผู้ยกมือดังนี้ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชมุมีมติรับหลักการ ญัตติร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลนาจะหลวย                 
    เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนนเสียง             
    ข้างมาก  10    เสียง  งดออกเสียง   1   เสียง   

    4.3.2 วาระที่สอง  (ชั้นแปรญัตติ)  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล                
             นาจะหลวย  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566 

/นายพา... 
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นายพา  สุทนัง   ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                  
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นการพจิารณาสามวาระรวดเดียวและมีสมาชิกเป็น
    กรรมการแปรเต็มสภา  มี ท่านใดจะเสนอแปรญัตติ   ขอเชิญครับ                
    โปรดยกมือ  

     (ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ) 

    เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอขอแปรเพ่ิมเติมหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนแล้ว            
    ผมขอถามมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง  1  เสียง (รองประธานสภาฯ)              

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10  เสียง                
งดออกเสียง  1  เสียง                 

 4.3.3  วาระท่ี 3 (ช้ันลงมติ) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566  

นายพา  สุทนัง   สำหรับวาระนี้เป็นการลงมติว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอถาม                                     
รองประธานสภาเทศบาล  ในทีผ่มขอถามในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2566  
    โปรดยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

/ท่านใด... 
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    ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป ็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย                   
    โปรดยกมือ 

     (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก   10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง                                      
    (รองประธานสภาฯ)  

    4.4 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง ควบคุมกิจการ
          ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   4.4 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง ควบคุมกิจการ
รองประธานสภาเทศบาล        ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผม นายเสนีย์  จำปาเทศ ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้        
หลักการ 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2550 

    เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  กิจการ              
    ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2550  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน
    ไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน  กฎกระทรวงดังกล่าว  อีกทั้งสภาพ         
    เศรษฐกิจได้ม ีการเปลี่ยนแปลงไป  ทำให้ อัตราค่าธรรมเน ียมต่าง ๆ                    
    ไม่สอดคล้องต ่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงจำเป็นต้องตราเป็น                    
    เทศบัญญัตินี้ 

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาญัตติร ่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่ อง                
รองประธานสภาเทศบาล  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2566  ที่ผู้บริหารได้
    เสนอมาในครั้งนี้  สมาชิกสภาทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร จะพิจารณาเป็น    
    สามวาระรวดเดียวหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
นายบุญชู  นามโล  ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายพา  สุทนัง   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรอง  2  ราย 

1. นายอุทัย    ประนันท์ 
2. นายมงคล   ชนะขันธ์ 

    ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว                   
    โปรดยกมือ 

/1.นายสมศักดิ์... 
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     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ปะชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาวาระที่ สองตามระเบียบฯ  ข้อ  45  ให ้ที่ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4.4.1 วาระแรก (ชั้นรับหลักการ)  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
         นาจะหลวย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
         พ.ศ. 2566   

นายพา  สุทนัง   ผมขอถามที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรับหลักการญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ            
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

    มีผู้ยกมือดังนี้ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
    เรื่อง  การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566            
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง                               

    4.4.2  วาระสอง  (ชั้นแปรญัตติ)  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
              นาจะหลวย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
              พ.ศ. 2566    

นายพา  สุทนัง   ในการพ ิจารณาวาระที่ สองตามระเบียบฯ ข ้อ  45  ให้ที่ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพา  สุทนัง   ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การควบคุมกิจการ    
รองประธานสภาเทศบาล  ทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นการพิจารณาสามวาระ
    รวดเดียวและสมาชิกสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภากรรมการท่านใด
    จะเสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติม  เชิญครับ           

     (ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ) 

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอแปรญัตติเพิ่มหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผมขอถาม มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือ  

มีผู้ยกมือดังนี้ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง  1  เสียง (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10 เสียง                
งดออกเสียง  1  เสียง (รองประธานสภาฯ)  

 

/4.4.3 วาระสาม... 
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4.4.3  วาระสาม (ชั้นลงมติ) เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล                    
     นาจะหลวย  เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ              

          พ.ศ. 2566   

นายพา  สุทนัง   สำหรับวาระนี้ เป็นการลงมติ ว่ าจะให ้ตราเป็น เทศบัญญั ติหรื อ ไม่               
รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล               
    ตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันอันตรายต่อสุขภาพ  
    พ.ศ. 2566    โปรดยกมือ   

มีผู้ยกมือ ดังนี้ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง  1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

    ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิเทศบาลตำบลนาจะหลวย                   
    โปรดยกมือ 

         (ไม่มี) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง                         

    4.5 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง การควบคุม
           กิจการตลาด พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   4.5 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  การควบคุม               
รองประธานสภาเทศบาล                  กิจการตลาด พ.ศ. 2566  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผม นายเสนีย์  จำปาเทศ ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการตลาด  พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
 หลักการ 
  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด 

พ.ศ. 2566  
/เหตุผล... 
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 เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาดและการขายของในตลาด              

ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม       
ทำให้เทศบัญญัติไม่เป็นปัจจุบัน  ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการ
แจ้งและการให้บริการ  ให้กระทำได ้ โดยการออกเป็นเทศบัญญัติ                             
จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง                
รองประธานสภาเทศบาล  การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2566  ที่ผู้บริหารได้เสนอมาในครั้งนี้    
     สมาชิกสภาทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือ
    มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายบุญชู  นามโล  ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นายพา  สุทนัง   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรอง  2  ราย 

3. นายอุทัย    ประนันท์ 
4. นายมงคล   ชนะขันธ์ 

    ผมขอมติที ่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว                   
    โปรดยกมือ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ปะชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก  10  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาวาระที่สองตามระเบ ียบฯ  ข ้อ  45  ให ้ที่ ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/4.5.1 วาระแรก... 
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4.5.1 วาระแรก  (ชั้นรับหลักการ) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล                 
         นาจะหลวย  เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2566 

    ผมขอถามทีป่ระชุม  ท่านใด  เห็นชอบรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติ 
    เทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2566
    โปรดยกมือ 

    มีผู้ยกมือดังนี้ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง   1   เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
    เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก      
    10  เสียง  งดออกเสียง 1   เสียง   

4.5.2  วาระสอง (ขั้นแปรญัตติ)  ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล                
           นาจะหลวย  เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาวาระที่สองตามระเบียบฯ  ข ้อ  45  ให้ที่ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพา  สุทนัง   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2566 มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติเพิ่มหรือไม่  โปรดยกมือ 

     (ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ) 

    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแปรญัตติเพ่ิมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนผมขอถามมติ
    ที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือ  
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 

/5. นายมงคล... 
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     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง  1  เสียง (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10 เสียง                 
งดออกเสียง  1  เสียง  

 4.5.3  วาระสาม  (ชั้นลงมติ)  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย 
 เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง สำหรับวาระนี้เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ หรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาล ผมขอถามในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

นาจะหลวย  เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

มีผู้ยกมือดังนี้  

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  

ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง 
การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

(ไม่มี) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลนาจะหลวย   
เรื่อง   การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
10  เสียง  งดอออกเสียง  1  เสียง   

 /4.6 ญัตติร่าง... 
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    4.6 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  สถานที ่
                   จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   4.6 ญัตติร ่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่ อง  สถานที่                   
รองประธานสภาเทศบาล                  จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566  

       ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง เชิญครับ 

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผม นายเสนีย์  จำปาเทศ  ขอเสนอญัตติ  เรื ่อง  สถานที่

จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

 หลักการ  
 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลนาจะหลวย  ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ. 2550  เพ่ือปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ 

เหตุผล 
 เนื่องด้วยเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื ่อง  ควบคุม
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2550  ได้ประกาศ
บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานไม่สอดคล้องสภาพในปัจจุบัน  จึงทำให้เทศ
บัญญัติไม่เป็นปัจจุบัน  อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้งและการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  ใหม่  ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย  จึงจำเป็นต้องตรา              
เทศบัญญัตินี้ 

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาญัตติร ่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง                
รองประธานสภาเทศบาล  ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2550        
    ที ่ผ ู ้บร ิหารได้เสนอมาในครั ้งน ี ้สมาชิกสภาทุกท่านเห ็นเป็นอย่างไร                   
    จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายบุญชู  นามโล  ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นายพา  สุทนัง   ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรอง  2  ราย 

1. นายอุทัย    ประนันท์ 
2. นายมงคล   ชนะขันธ์ 

 
 

/4.6.1 วาระแรก... 
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4.6.1 วาระแรก (ชั้นรับหลักการ) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล      
 นาจะหลวย  เรื ่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม      
 อาหาร พ.ศ. 2566 

ผมขอถามในที่ประชุม ท่านใด เห็นชอบรับหลักการญัตติร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลนาจะหลวย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

มีผู้ยกมือ ดังนี้ 

     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง  1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับหลักการ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
    เรื ่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566                
    ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

4.6.2 วาระสอง  (ชั้นแปรญัตติ) ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล      
 นาจะหลวย  เรื ่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม      
 อาหาร พ.ศ. 2566 

นายพา  สุทนัง   ในการพิจารณาวาระท ี ่สองตามระเบียบฯ  ข ้อ  45  ให้ที่ประชุม                           
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน               
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหาร
   และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566  มีท่านใดจะเสนอแปรญัตติเพ่ิม               
   หรือไม่   โปรดยกมือ 

          (ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ) 

    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแปรญัตติเพ่ิมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนผมขอถามมติ
    ที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม  โปรดยกมือ  

/มีผู้ยกมือ... 
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มีผู้ยกมือดังนี้ 
     1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี

    งดออกเสียง  1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  10 เสียง                  
งดออกเสียง  1 เสียง   

    4.6.3  วาระสาม  (ชั้นลงมติ)  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
              เ รื่ อง  สถานที่ จำหน่ ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร                        
     พ.ศ. 2566  

นายพา  สุทนัง   สำหรับวาระนี้ เป็นการลงมติว ่าว่าจะให ้ตราเป ็นเทศบัญญัติหรือไม่                      
รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาล
    ตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
    พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 
    มีผู้ยกมือดังนี้ 

1. นายสมศักดิ์  อาจอ่อนสี 
     2. นายบุญชู  นามโล 
     3. นายอุทัย  ประนันท ์
     4. นายสุมล  ผาดี 
     5. นายมงคล  ชนะขันธ์ 
     6. นายไชยวัฒน์  ใสดี 
     7. นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น 
     8. นายเอกชัย  พวงจำปา 
     9. นายอ่อนศรี  พวงลาภ 
     10. นายสมศรี  ระอองศร ี
    งดออกเสียง 1  เสียง  (รองประธานสภาฯ) 

ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  เรื่อง  
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

       (ไม่มี) 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย  
เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2566              
ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืน ๆ  

นายพา  สุทนัง   เรื่อง อ่ืน ๆ  มีหรือไม่  เชิญครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  มี  2 
นายกเทศมนตรี   เรื่องที่เคยนำเรียนสภาเทศบาล  1. เรื่องที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ 
    งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง  ถ้าจำไม่ผิด            
    7  แสนกว่าบาท พอสืบราคาแล้วประมาณล้านกว่าบาท เลยมีนโยบายโอน
    งบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดซื้อโคมไฟ  LED  ที่นำเรียนต่อสภา
    เทศบาล  ให้กองช่ างสำรวจข้อมูลตามถนนที่นำเรียนไปเบื้ องต้น               
    จะดำเนินการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อโคมไฟให้ทั่วถึง
    ทุกชุมชน   
     2. เรื่องส่วนที่เหลือ ตั้งจ่ายเป็นขยายเครื่องรับสัญญาณของระบบ
    เสียงไร้สาย ที่ยังไม่ครอบคลุมแต่ละชุมชน  ประมาณสองแสนกว่าบาท                
    นำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ  แบบซุ้มกำลังตรวจสอบงบประมาณ 
    ไม่ทราบว่าตราไว ้ในเทศบัญญัติป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่                  
    อยากดำเนินการในวันนี้ภาคบ่าย ให้แล้วเสร็จหลังจากที่รับประทานอาหาร
    กลางวันเรียบร ้อยแล้ว นำเร ียนท่านประธานพักการประชุมไว้ ก่อน                      
    ขอนำเรียนพอสังเขป   

นายพา  สุทนัง    ช่วงบ่ายจะมีการประชุมต่อ  พักรับประทานอาหารกลางวันก่อน  เวลานี้     
รองประธานสภาเทศบาล  ก็เที่ยงแล้ว ขอพักการประชุม   

ที่ประชุม   รับทราบ    

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.15 น.    

เริ่มประชุม (ต่อ)   เวลา  13.00 น. 

นายพา  สุทนัง   ขอเปิดประชุมต่อ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ นายกเทศมนตรี ชี้แจงต่อ 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายเสนีย์   จำปาเทศ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้อำนวยการกอง 
นายกเทศมนตรี   ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  เรื่องท่ีจะชี้แจงมี  3 เรื่อง  ดังนี้ 
     1. ซุ้มประตูเมือง 
     2. โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     3. การจ่ายขาดเงินสะสม  
    ได้ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง  3 เรื่อง ดังนี้ 

/1. เทศบัญญัติ... 
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     1. เทศบัญญัติในการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองขนาด  12 เมตร                    
    นำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ เปลี่ยนคำชี้แจงจาก  12  เมตร เป็น  15  เมตร  
    งบประมาณเท่าเดิม ญัตตินำเสนอที่ประชุมในวาระต่อไป ครั้ งต ่อไป                 
    นำเรียนให้สภาเทศบาลทราบเบื้องต้น ตามแบบที่ได้เสนอให้ทุกท่านได้ดู 
    เป็นแบบที่ดัดแปลงมาจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ  2.7  ล้าน 
    เหลือ 500,000 บาท สาเหตุที่ต้องการติดตั้งซุ้มประตูเมือง คือ เป็นความ
    ประสงค์ของพี่น้องประชาชน เพื่อทราบแนวเขตเทศบาลจริง ๆ อยู่ตรงไหน
    เลยจัดหาโครงการนี้เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 

2. โอนลดงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  คือ งบประมาณ
   ที่ตั ้งไว้ในเทศบัญญัติปี พ.ศ. 2566  โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่อง             
   ตัดถ่าง เครื่องดึงอัดสายไฮดรอลิค  งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการ
   จัดซื้อ ความเป็นจริงข้อมูลภาพรวมยังไม่ถึงขนาดต้องใช้เครื่องตัดถ่าง ก็เลย
   จะขออนุมัติสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโคมไฟ  
   LED  พร้อมจัดซื้อเครื่องระบบเสียงไร้สายเพ่ือให้ครอบคลุมทุกชุมชน       
   ขอนำเรียนในที่ประชุมได้ทราบในวัตถุประสงค์คราวต่อไป 

     3. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สาเหตุที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
    สะสม สืบเนื่องจากทุกปี  โดยรวมจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
    เป็นช่วงฤดูฝนการดำเนินโครงการไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ถ้าเป็นไปได้อยากให้
    สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันวิเคราะห์ ความเหมาะสมในการจ่ายขาดเงิน
    สะสม คราวที่แล้วดำเนินการช่วงพฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  โครงการ
    ที่ดำเนินการค่อนข้างดูดี  เนื่องจากไม่มีฝนตก  ถ้าจ่ายขาดช่วงฤดูร ้อน     
    โครงการที่ดำเนินการจะได้ความมาตรฐาน อยากปรึกษาเพื่อให้เป็นแนวคิด
    ทุกท่านในคราวต่อไป  
     แจ้งที่ประชุมในวันที่   21  กุมภาพันธ ์   2566  แต่งกาย                 
    ชุดปฏิบัติราชการสีกากี  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่หอประชุมภูหลวง 
    อำเภอนาจะหลวย   เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน   
     วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เชิญชวนสมาชิกสภาทุกท่าน
    ใส่เสื้อสีชมพูร่วมงานวางศิลาฤกษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    รัชกาลที่  5   ที ่หน้าที ่ว ่าการอำเภอนาจะหลวย ตั ้งแต่ เวลา 09.00                  
    เป็นต้นไป  ขอนำเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 
     ได้ปรึกษาหารือกันเบื้องต้น  เกี่ยวกับการกำหนดประชุมสภาฯ           
    ในคราวต่อไป  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2566   

กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2                 
ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2566  นำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ        

     รายละเอียดเบื ้องต้นการจ่ายขาดเงินสะสม  มอบผู้อำนวยการ              
    กองคลัง  ชี้แจงนำเสนอ ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป 

/นายพา... 
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นายพา  สุทนัง   ผู้อำนวยการกองคลัง เชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นางนันทวรรณ  โวหาร  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ทุกท่าน  ขอรายงานสถานะการคลังเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ณ วันที่   
    31  มกราคม  2566  ดังนี้ 
     รายรับ  21,496,948.92  บาท 
     รายจ่าย  18,435,467.21  บาท 
     คงเหลือ  3,0064,481.71  บาท 
     เงินสะสม 19,874,774.61  บาท 
    หักสำรองตามระเบียบ  10 % ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 
    6,909,220 บาท  เงินเดือนสามเดือน  เดือนละ  1,750,000  บาท  
    อยู่ที ่ 5,250,000  รวมเงินกันสำรองตามระเบียบ  12,240,220  บาท     

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  7,634,554.64  บาท 

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง นายกเทศมนตรีที่ชี้แจง มีสมาชิกสภาท่านใด
รองประธานสภาเทศบาล  จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถาม เชิญนายกเทศมนตรี ครับ  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แจ้งการเดินทางประชุม
นายกเทศมนตรี   สันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566                 
    วันที่  16  กุมภาพันธ์  2566  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  สันนิบาต              
    แห่งประเทศไทยอยากให้ทุกท่านศึกษาเร ียนรู้  เกี่ยวกับการประชุม                     
    ในรายละเอียด นโยบายภาพรวมของรัฐบาล นโยบายของสันนิบาต และ
    ระเบียบการบริหารราชการ  การประชุมสันนิบาตทำให้ได้ความรู้หลาย ๆ 
    ด้าน  ทำให้รู้ท้องถิ่นในประเทศไทยที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กับเรามีมากน้อย
    เพียงใด  การที่เข้าร่วมประชุมสันนิบาต  เป้าหมาย  อยากให้ท่านไดมี้                

ประสบการณ์ รู้ระเบียบ รู้ความเคลื่อนไหว รู้นโยบาย  ฝากทุกท่าน                  
 ที่ร่วมเดินทางพยายามตั้งใจทุกครั้งที่ไปศึกษา เพ่ือจะได้รู้เท่าเทียมกัน 

     การบริหารงานที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง  ถนน การ
    ซ่อมถนน การบริการพ่ีน้องประชาชนในภาครวมขรุขระ สาเหตุที่ขรุขระ คือ 
     1. ยานพาหนะ รถกระเช้า รถตักหน้าขุดหลัง จอดซ่อมทั้ง 2 คัน
    ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติ มอบกองช่างสำรวจข้อมูลหลอดไฟฟ้า กลางวันจะไม่
    รู้ว่าไฟฟ้าใช้งานหรือไม่ต้องรอกลางคืน  เพราะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
    การโอนงบประมาณครั้งนี้น่าจะครอบคลุม  80 - 90 %  เหลือซอยเล็ก ๆ
    มอบผู้อำนวยการกองช่าง  ประเมินราคาหลอดไฟ  LED   ชุดละเท่าไร 
    พร้อมเสนอญัตติต่อสภาเพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติ  เกี่ยวกับการจัดซื้อ
    โคมไฟ  
     2. ไฟส่องสว่างถนนทางหลวง 2248 โครงการอนุมัติเรียบร้อย
    เหลือผู้รับจ้าง  จากสะพานห้วยโลก ถึง หน้าวัดศรีพรหม และ จาก กศน. 
    ถึง สี่แยกโคกน้อย 

/3.ตรวจสอบ...  
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     3. ตรวจสอบโครงการเร่งด่วน เพ่ือนำมาขอจ่ายขาดเงินสะสม   

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี ที่ชี ้แจงรายละเอียดให้รับทราบ ผู้อำนวยการ               
รองประธานสภาเทศบาล  กองช่าง  มีอะไรเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ 

นายชาญชัย  วงศ์ไชยา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอเรียน
ผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงข้อหารือในวาระอื่น ๆ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม เป็นอำนาจของสภาฯ
    เพื่อสนับสนุนหลักการและเหตุผลที่จะจ่ายขาดเงินสะสม แต่ละโครงการ
    ต้องกำหนดก่อน เพื่อสร้างเอกสารหลักฐาน เงินจ่ายขาดเงินสะสม ต้องเป็น
    เหตุเร่งด่วน ประชาชนเดือดร้อน ถึงจะจ่ายขาดได้  

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ เสนอแนะ มีท่านใดจะสอบถาม หรือ               
รองรองประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ เชิญครับ 

นายไชยวัฒน์  ใสดี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน คลองน้ำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นคลองชลประทาน  ดำเนินการลอกคลอง 

    เพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อประชาชน มีงบประมาณส่วนไหนที่ทำได้หรือไม่ 
    และศาลาพักริมทางทรุดโทรมอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหรือไม่  

นายมงคล  ชนะขันธ์  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน                    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตเรียนปรึกษา เรื่องเงินจ่ายขาดสะสมในรอบนี้  น่าจะเปิดประชุม
    นอกรอบก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมสภา  

นายเอกชัย   พวงจำปา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อยากหารือเรื่องถนนวิสูตรโยธาภิบาล 2  และวิสูตรโยธาภิบาล 4  ตรงนี้
    สามารถทำถนนข้ามลำน้ำห้วยซันได้หรือไม่  เพราะระหว่างสองเส้นนี้ต้องมี
    การทำสะพานข้ามเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่หลังโรงเรียน 
    และพระภิกษุจะได้มาบิณฑบาตหลังโรงเรียน  เส้นนี้น่าจะมีสะพานข้าม             
    อยากให้ผู้อำนวยการกองช่างประเมินราคา ทั้งถนนและสะพาน  

นายพา  สุทนัง   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกเทศมนตรี              
รองประธนสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   คำถามเกี่ยวกับการลอกคลองน้ำ เป็นคลองชลประทานยังไม่ได้ถ่ายโอน           
    ให้เทศบาลรับผิดชอบ  อีกโครงการที่ฝากสภาและทุกท่านช่วยพิจารณา                
    เกี่ยวกับการกำหนดแผนระบบการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรพี่น้องประชาชน  

หมู่ 12 และ หมู่  13  โครงการที ่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม             
 5.6 แสนบาท  กำลังประกาศหาผู้รับจ้างมาทำสัญญาเพื่อดำเนินการขุด    
 สระน้ำบริเวณฐานจุดบั้งไฟของเทศบาตำบลนาจะหลวย เพื่อกักเก็บน้ำให้
 มากขึ้นและใช้พลังงานระบบแสงอาทิตย์สูบน้ำส่งลงคลองหรือท่อ  เพื่อให้
 พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว ทำการเกษตรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

      /ศาลาพัก...  
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ศาลาพักริมทางทรุดโทรม   ศาลาเป็นของอดีต สจ.  ไม่ได้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาล หากจะซ่อมแซมต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่เกี่ยวกับ
งบประมาณในสังกัด ไม่สามารถนำเงินไปซ่อมบำรุงได้  ช่วยกันกับชุมชนคน
ละไม้ละมือช่วยกัน   

การจ่ายขาดเงินสะสม ที่ขอประชุมนอกรอบก่อนเข้าที่ประชุม 
ประชุมนอกรอบทุกครั้ง ถือโอกาสนำเรียนตรงนี้  โครงการที่ประมาณการ
เท่าท่ีจำได ้ ดังนี้ 

    1. ก่อสร้าง คสล. ไปโรงฆ่าสัตว์ 
    2. ขึ้นคันดินถนนสุขาภิบาล 1 
    3. แอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต จาก สี ่แยกถนนชัยวรรณ เสริมแอสฟัลท์-             
        ติกคอนกรีต หมู่ 13     

4. เสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนห้วยโลก 2 จาก สี่แยกถนน  พลาญแก้ว     
5. ขึ้นคันดินถนนเวียงชัย 

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ชี ้แจง  มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามอีก                 
รองประธนสภาเทศบาล  หรือไม ่เชิญ ท่าน รัฐพงษ์  สำราญรื่น  

นายรัฐพงษ์  สำราญรื่น  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอบถาม  2 เรื่อง 
     1. ถนนเส้นที่ยังไม่เชื ่อมต่อ คือ ถนนศรีมันมีสองฝั่งยังไม่ เชื่อม     
    ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1  ข้างวัดด้านทิศเหนือถนนศรีมัน เห็นความจำเป็น
    ต้องทำให้ถึง  เพราะเวลาสัญจรไปมาไม่สะดวก  อยากให้พิจารณาด้วย 
    ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่สำรวจ  ถนนเส้นนี้นานแล้วยังไม่ดำเนินการ  
     2. เงินจ่ายขาดสะสม ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 1 ถนนชำรุด อยากให้
    ดำเนินการนำแอสฟัลท์ติก จาก สี่แยกถนนสายกลาง ถึง แยกวิเศษโกสินทร์  

นายพา  สุทนัง   ขอบคุณ ท่าน รัฐพงษ์  สำราญรื่น  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ                                                                             
รองประธนสภาเทศบาล  

นายเสนีย์  จำปาเทศ  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน                 
นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตทำความเข้าใจโครงการทุกโครงการต้องมีอยู ่ในแผนพัฒนา                  
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2565 - 2570  หากไม่มีในแผน  ต้องกำหนดเพิ่มเติมบรรจุ    

เข้าในแผน มีโอกาสได้ทำทุกเส้น แต่ละที่ต้องดูว่ามีความพร้อมหรือไม่ คือ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี  ฉะนั้น ทุกวันพฤหัสบดี  ร่วมกันสำรวจแผน
 โครงการไหนควรทำก่อนทำหลัง  แผนไหนยังไม่บรรจุเพ่ิมเติม  เวลาประชุม
 เพ่ิมเติมแผนให้นำแผนมาบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ เชื่อว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น
 จะสมบูรณ์ที่สุด  การบริหารงานจะง่ายขึ้น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งที่  2  ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
    พ.ศ. 2566  

/นายพา... 
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